

Số: /BC - HĐND -DT

Hớn Quản, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA
Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 về lĩnh vực dân tộc

Thực hiện Thông báo số 140/TB-HĐND ngày 30/10/2023 của Thường trực HĐND huyện về kết luận hội nghị liên tịch bàn dự kiến nội dung và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp cuối năm 2023 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, Ban Dân tộc HĐND huyện đã họp để thẩm tra báo cáo kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 về lĩnh vực dân tộc.

Qua xem xét Báo cáo số 436/BC-UBND ngày 28/11/2023 của UBND huyện về kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; báo cáo số 78/BC-PDT ngày 13/11/2023 về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện. kết quả giám sát năm 2023 của Ban dân tộc HĐND huyện, kết quả làm việc trực tiếp với Phòng Dân tộc huyện, ý kiến của các thành viên Ban dân tộc HĐND huyện tại cuộc họp. Ban dân tộc HĐND huyện thống nhất nhận định, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 về lĩnh vực dân tộc, cụ thể như sau:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 về lĩnh vực dân tộc

Ban dân tộc HĐND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 về lĩnh vực dân tộc.

Năm 2023, là năm bản lề, có nhiều khó khăn và thách thức trong việc thực hiện mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, giám sát của HDND huyện; sự chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời của UBND huyện; sự tham gia tích cực của UBMTTQVN huyện, công tác tham mưu và tổ chức thực hiện của các phòng, ban của huyện và UBND các xã, thị trấn; sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và của công đồng xã hội. Đặc biệt là kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định 1719, chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, tình hình sản xuất, đời sống của đồng bào DTTS; chính sách đại đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. Hệ

thống chính trị ở cơ sở, quốc phòng, an ninh vùng DTTS đượ giữ vững, ổn định và tăng cường. Tuy nhiên, Ban dân tộc HĐND huyện nhận thấy tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và việc triển khai tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, đó là:

Đời sống, việc làm, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách còn khó khăn, chưa ổn định; một số chính sách hỗ trợ để thoát nghèo chưa phát huy hiệu quả; một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn thụ động trong việc tiếp cận chính sách, chưa phát huy nội lực và ý thức vươn lên thoát nghèo. Công tác phối hợp, triển khai tổ chức thực hiện một số chính sách chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ trong việc hỗ trợ mua BHYT cho hộ nông, lâm, ngư nghiệp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc triển khai thực hiện một số dự án, tiểu dự án theo Quyết định 1719 còn gặp khó khăn, vướng mắc; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn năm 2022, năm 2023 vẫn còn chậm. Việc cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện Chương trình giảm 1.000 nghèo đồng bào DTTS còn chậm so với kế hoạch đề ra.

2. Kiến nghị của Ban dân tộc HĐND huyện đối với UBND huyện

Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình giảm 1.000 nghèo đồng bào DTTS của tỉnh. Bảo đảm nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào DTTS; đảm bảo toàn diện, hài hòa giữa các nội dung về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, đặc biệt là đối với các văn hóa của đồng bào dân tộc S`tiêng tại chỗ.

Trên đây là báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 về lĩnh vực dân tộc, Ban dân tộc Hội đồng nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND;
- Thường trực UBND;
- Thường trực UB. MTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- VP. HĐND-UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT; Ban KT-XH. HĐND huyện.

**TM. BAN DÂN TỘC HĐND
TRƯỞNG BAN**

Bùi Thị Thanh Xuân